

## **GIẢI THƯỞNG TRƯỜNG HỌC SINH THÁI VIỆT NAM ASEAN 2024**

Ngày 27/12, trường Tiểu học Ái Mộ B vinh dự được Bộ tài nguyên và môi trường trao giải thưởng Trường học sinh thái cấp Quốc gia năm 2024 với nhiều đóng góp về giáo dục bảo vệ môi trường.

Các trường tiểu học và THCS đạt giải nhất, giải nhì, giải ba sẽ được ban tổ chức tiến cử tham dự lễ vinh danh tại Hội nghị cấp cao ASEAN về môi trường gần nhất (theo quy định của Ban Thư ký ASEAN).

Giải thưởng trường học sinh thái không chỉ là một sân chơi ý nghĩa mà còn là một hành trình lan tỏa tinh thần sống xanh, trách nhiệm và bền vững trong cộng đồng.

Các thầy cô giáo, nhà trường và các em học sinh trường Tiểu học Ái Mộ B đã chung tay thực hiện những hoạt động bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng không gian sống xanh cho hiện tại và tương lai.

Mỗi trường học, mỗi thầy, cô giáo và học sinh là những sứ giả xanh lan tỏa ý nghĩa của môi trường sống xanh, sạch, bền vững trong toàn xã hội.

Một số hình ảnh của buổi lễ trao giải:



Nhà giáo Hoàng Thị Bích Thu - Hiệu trưởng nhà trường nhận Giải thưởng



Các trường học được trao giải Ba - hạng mục Tiểu học



Đại diện các nhà trường đạt giải thưởng Trường học sinh thái Việt Nam ASEAN năm 2024



SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM  
MINISTRY OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT

**THƯ GỬI CÁC TRƯỜNG ĐOẠT GIẢI THƯỞNG  
TRƯỜNG HỌC SINH THÁI ASEAN VIỆT NAM NĂM 2024**

*Thân gửi các Thầy, Cô giáo và các Em học sinh*

*Trưởng Tiểu học Ái Mộ B*

Giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN (ASEAN Eco-schools Award) là hoạt động quan trọng trong khuôn khổ hợp tác ASEAN về môi trường. Việc tổ chức Giải thưởng tại Việt Nam không chỉ thể hiện cam kết quốc gia với ASEAN mà còn đóng góp tích cực vào việc phát triển mô hình trường học sinh thái, trường học xanh tại nước ta.

Giải thưởng năm nay đã thu hút sự tham gia đông đảo của các trường học trong cả nước. Đây là dịp tôn vinh những nỗ lực bảo vệ môi trường của các thầy, cô giáo và các em học sinh Việt Nam, đồng thời qua đó kết nối, hình thành nên mạng lưới hợp tác giữa các trường học, tổ chức và cộng đồng trong việc xây dựng và thực hiện các hoạt động chung về bảo vệ môi trường, phát triển bền vững. Qua đó, định hướng các em học sinh về ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường để khi trưởng thành các em không chỉ là những công dân tốt mà còn là những đại sứ xanh của Việt Nam.

Tôi nhiệt liệt chúc mừng quý Nhà trường đã được lựa chọn để vinh danh tại Giải lần này, đồng thời ghi nhận và biểu dương những cố gắng của các thầy, cô giáo, các em học sinh trong việc xây dựng môi trường xanh, sạch và bền vững. Đây không chỉ là niềm tự hào của Nhà trường mà còn là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm và cam kết của cộng đồng giáo dục đối với sự phát triển bền vững của địa phương, đất nước. Tôi hy vọng rằng, những thành công của quý Nhà trường sẽ trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều trường học khác trên toàn quốc cùng chung tay xây dựng mạng lưới trường học sinh thái vững mạnh, mang lại lợi ích cho cộng đồng và hành tinh của chúng ta.

Nhân dịp chuẩn bị kết thúc năm 2024, chào đón năm mới 2025, tôi xin chúc các thầy, cô giáo, các em học sinh cùng gia đình sức khỏe, hạnh phúc và đạt nhiều thành công trong học tập và công tác bảo vệ môi trường.

Xin trân trọng cảm ơn!

**T.M. BAN TỔ CHỨC  
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  
VỤ TRƯỞNG VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ**



*Lê Ngọc Tuấn*  
**Lê Ngọc Tuấn**

Address: 10 Ton That Thuyet street, South Tu Liem district, Ha Noi, Viet Nam  
Tel: +84 4 37956968, Fax: +84 4 38359221, E-mail: icd-morre@monre.gov.vn, Website: <http://www.monre.gov.vn>

Thư cảm ơn của Ban tổ chức cuộc thi

*Tác giả: Cô giáo Nguyễn Ngọc Diệp*